

วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ที่	ชื่อ-สกุล	เรื่อง	หมายเหตุ
๑	นางสาวชนิษฐา นาคเป้า	ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
๒	นายอุดม อึ้งพรหมบัณฑิต	การพัฒนานักเรียน ปวช.๒ ช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีให้มีทักษะปฏิบัติงาน วิชาเรื่องปรับอากาศ	
๓	นางพิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า	
๔	นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์	ศึกษาความเหมาะสมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ Google สำหรับนักเรียนนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น	
๕	นายอนนท์ บุญช่วยเหลือ	การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารการเรียนรู้ งานหนึ่งประกอบวัสดุท้องถิ่น	
๖	นางวาริ ฤทธิโยธี	การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับกลาง)	
๗	นายอภิสิทธิ์ โรมเมือง	การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยงาน (CAI) เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปวช.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
๘	นางวราภรณ์ ประทุมโหม	การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน การสร้างแบบแผนเสื้อเบื้องต้น วิชาเสื้อเบื้องต้น	
๙	นางนวลนภา रिโมธิ์เงิน	การใช้กระบวนการแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์	
๑๐	นายพงษ์ศักดิ์ ชาญนรงค์	การพัฒนาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ ๑ เกี่ยวกับการจับอุปกรณ์ตัดผมชาย เรื่องแก้ปัญหาการใช้หัว ๓ แบบไม่ถูกต้อง	
๑๑	นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์	การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักเรียน รายวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์	
๑๒	นายพรชัย ศรีนาค	การศึกษาและพัฒนา วิชางานจักรยานยนต์ เรื่องระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์	
๑๓	นายกิตติวัฒน์ โสมาศรี	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติงานไฟฟ้ารถยนต์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ ระบบทวิศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์	
๑๔	นางสุวาริ ดิยารัฐกุล	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้รายวิชา การควบคุมและตรวจสอบภายในของนักเรียนระดับ ปวส.๒ สาขาวิชาการบัญชี	
๑๕	นางวิมล แถมเงิน	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการกระบวนการจัดทำบัญชีของนักเรียนหลักสูตร ปวช.๓ สาขางานการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน	
๑๖	นางวารุณี สมศรีโย	การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเสื้อลูกไม้	
๑๗	นายเอนก กองคำ	การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเรื่องวงล้อแบบซี่ลวด วิชางานจักรยานยนต์	
ที่	ชื่อ-สกุล	เรื่อง	หมายเหตุ

๑๘	นายฐอนันต์	การใช้แบบฝึกทักษะแบบการเสริมแรง	
๑๙	นายวุฒิชัย ธิโปชิต	การศึกษาและพัฒนา วิชางานจักรยานยนต์ เรื่องระบบน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด	
๒๐	นางสาวดวงเดือน ทารินทร์	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนนักศึกษา ปวช.๓ สาขาบัญชี	
๒๑	นางสุนิสา ศรีเจริญ	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาชีรายได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ปวช.๒	
๒๒	นางเกษร ครองยุทธ	การศึกษาพฤติกรรมกรส่งการบ้าน การคุยโทรศัพท์ขณะเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น ปวช.๒	
๒๓	นางสาวนীরนุช เดชะ	การศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวช.๑	
๒๔	นางสาวกนกลักษณ์ มุลอามาตย์	การแก้ปัญหาักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง	
๒๕	นางสาวภิญญา บัวคำโคตร	การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษฟังพูด ๒	
๒๖	นายจีระเดช สิงคลีประภา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า	
๒๗	นายโกวิทย์ เหล่าโยธี	การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยใช้โปรแกรมประยุกต์จัดระบบสอน Online	
๒๘	นายอภิรักษ์ ทองดี	การศึกษาพฤติกรรมกรออกกำลังกาย รายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ชั้น ปวช.๑ อีเล็กทรอนิกส์	
๒๙	นางสุจิรัฐ นิกร	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้พาวเวอร์พ้อย วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องพันธเคมี หลักสูตร ปวช	
๓๐	นายภุชญา เสนาเจริญ	วิจัยในชั้นเรียนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ แทนอัตโนมัติโรบอติกส์ mini	
๓๑	นางวนิดา ใจชื่อ	การเกล้าผม-ถักเปีย	
๓๒	นายบุญสนอง สีมืด	การแก้ปัญหาักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าต่อเกย (Lap Jiont) ตำแหน่งท่าราบ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น	
๓๓	นายพิสิฐ โฮล์ม	การแก้ปัญหาักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าต่อตัวที (Tee Jiout) ตำแหน่งท่าราบ	
๓๔	นายหรรษา เสริฐผล	ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษา ปวช.๑ อีเล็กทรอนิกส์	
๓๕	นายณรงค์ จันทรา	การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องเฟส และเฟสเซอร์ไดอะแกรม ในวิชาไฟฟ้ากระแสสลับ ของนักเรียน ปวช.๑ อีเล็กทรอนิกส์	
๓๖	นายเทพบัณฑิต สิงคิบบพา	การศึกษาพฤติกรรมกรของนักศึกษาที่มีต่อครูผู้สอนของนักศึกษาของสาขาวิชาช่างอีเล็กทรอนิกส์	
๓๗	นายสันทนา สงครินทร์	รายงานการสร้างและการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์	
๓๘	นายวิสาขะ เรื่องปัญญา	สภาวะความสงบในมิติแสงเงา	
ที่	ชื่อ-สกุล	เรื่อง	หมายเหตุ
๓๙	นางสาวพัชรี บุญมี	การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์	

๔๐	นายสมนึก อุ่นแก้ว	ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาร้องเล่นให้เป็นเพลง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๔๑	นายอัศรพล อ่อนบัวขาว	การพัฒนาทักษะการบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์
๔๒	นายวุฒิชัย ศรีสุวอ	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียน และแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
๔๓	นายศตวรรษ แผงศรี	การแก้ปัญหาเด็กนักเรียนคุยกันในช่วงเรียนของนักเรียนลดเวลาเรียน ในรายวิชาการประดิษฐ์สมัยนิยม
๔๔	นางพัชรี ลีปรีชานนท์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ของนักเรียนระดับ ปวช.๒
๔๕	นางสาววิชชุดา อนันต์๊ะ	การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ ๒ การใช้อุปกรณ์เกล้าผม เรื่องการเกล้าผม
๔๖	นางอรุณพร ชาญสุข	การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนคูกี้
๔๗	นางสาวนัญพร สรรพอาษา	เจตคติการประกอบอาชีพอิสระทางด้านคหกรรมศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๔๘	นายธนวัฒน์ อินทะสร้อย	การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษา ปวช.๒ ช่างไฟฟ้ากำลัง
๔๙	นายทวีศักดิ์ ทานน	การสร้างสื่อการสอนเพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช.๑